

สำรวจเส้นทาง ภูเก็ตมาราธอน “เดวิด แคตซ์” ผู้เชี่ยวชาญ การวัดเส้นทางวิ่งระดับโลก ซึ่ง เป็นผู้วัดเส้นทาง ★ มีต่อหน้า 21

สำรวจเส้นทาง ☆ ต่อจากหน้า 17
การแข่งขันวิ่งมาราธอนในมหกรรมโอลิมปิกเกมส์ 2 สมัย ล่าสุดที่ลอนดอน บินตรงจากกรุงนิวยอร์ก มาเยือนประเทศไทยเพื่อวัดเส้นทางวิ่งพร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานให้กับเทศบาลวิ้ง “ภูเก็ตธอน 2017” ก่อนเปิดฉากอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 8-10 ธ.ค.นี้ ที่สะพานหิน จ.ภูเก็ต

ความเคลื่อนไหวเทศบาลวิ้งมาราธอนมาตรฐานระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย “ภูเก็ตธอน 2017” เชิญชวนพลคนหลักทั่วโลกท้าทาย 3 เส้นทางวิ่งประวัติศาสตร์ “THE CAPE-THE BAY-THE OLD TOWN” ร่วมพิสูจน์ตัวเองพิชิต “แหลมพรหมเทพ” พร้อมสนุกไปกับวันนั่งเอ็กซ์โป ฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัลและกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย ระหว่างวันที่ 8-10 ธ.ค.นี้ ที่สะพานหิน จ.ภูเก็ต

ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. มร.เดวิด แคตซ์ ผู้เชี่ยวชาญการวัดเส้นทางวิ่งระดับโลก ซึ่งเป็นผู้วัดเส้นทางการแข่งขันวิ่งมาราธอน ในมหกรรมโอลิมปิกเกมส์ 2 สมัยล่าสุดที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปี 2012 และนครริโอเด จาเนโร ประเทศบราซิล ปี 2016 ได้เดินทางจากสหรัฐอเมริกา มาเยือน จ.ภูเก็ต เพื่อวัดเส้นทางการแข่งขันวิ่งภูเก็ตธอน 2017 ทั้ง 3 ระยะทางคือ ฟูลมาราธอน (42.195 กม.) ฮาล์ฟมาราธอน (21.1 กม.) และมินิมาราธอน (10 กม.) ให้ได้มาตรฐานเจกเช่นระดับโลก พร้อมมอบใบรับรองการันตีมาตรฐานให้กับการแข่งขันครั้งนี้ แก่นายนภภัทร ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายพงษ์ภานุ เสวตสุนทร ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน

ด้านนายบุญเพิ่ม อินธนะปาสาน์ ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันภูเก็ตธอน 2017 กล่าวว่า “การได้เดวิด แคตซ์ ซึ่งมีประสบการณ์ในระดับโลกและได้รับความน่าเชื่อถือจากนักวิ่งทั่วโลกมาวัดเส้นทางและรับรองมาตรฐานให้กับการแข่งขันครั้งนี้ นับเป็นประวัติศาสตร์ที่การแข่งขันวิ่งมาราธอนในประเทศไทยต้องจารึกไว้ เพราะสิ่งเหล่านี้การันตีได้ชัดเจนว่า ภูเก็ตธอน 2017 ถือเป็นเทศกาลวิ่งมาราธอนมาตรฐานระดับโลกอย่างแท้จริง มีระยะทางการแข่งขันที่ตรงกับระยะจริงโดยไม่มีขาดหรือเกินแม้แต่เซนติเมตรเดียว แม้จะมีเส้นทางวิ่งที่ท้าทายทั้งขึ้นเนิน ลัดเลาะในตัวเมือง หรือเสียบชายหาดก็ตามและจากมาตรฐานนี้ทำให้ภูเก็ตธอนยังได้รับการรับรองจากสมาพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) ให้เป็นเส้นทางวิ่งมาตรฐานโลกด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงมั่นใจว่านักวิ่งที่เตรียมเข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน ทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงนักวิ่งอีลิตอีกกว่า 20 ประเทศจากทั่วโลก จะได้รับความประทับใจกลับไปแน่นอน”

สำหรับ “ภูเก็ตธอน 2017” เทศกาลวิ่งมาราธอนระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยผ่านการรับรองจากสมาพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) สมาพันธ์กรีฑาแห่งประเทศไทย (AAA) และสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการแข่งขันวันที่ 10 ธ.ค.นี้ จะมีขึ้นที่บริเวณสะพานหิน จ.ภูเก็ต แบ่งเป็น 3 ระยะทางภายใต้ 3 คอนเซ็ปต์ คือ 1. THE CAPE หรือฟูลมาราธอน (42.195 กม.) กลับตัวที่แหลมพรหมเทพ อันเป็นจุดชมวิวระดับโลก 2. THE BAY หรือฮาล์ฟมาราธอน (21.1 กม.) ชมความสวยงามของอ่าวมะขาม ท่าเรือวิสิษฐ์ ฟันวา และ 3. THE OLD TOWN หรือมินิมาราธอน (10 กม.) ปัดถนนวิ้งผ่ากลางเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 14 ปี นอกจากนี้ตลอดเทศกาลระหว่างวันที่ 8-9 ธ.ค. ยังมีการจัดงาน “กทท. ภูเก็ตธอน วันนั่ง เอ็กซ์โป” ที่มีแบรนด์กีฬาดีระดับโลกกว่า 80 บูธมาลดราคาสินค้าสูงสุดถึง 50% รวมถึงงานวันรันเทนแมนตัวอย่าง “ยูเมะพลัส เจลลี่ บิช วัน” ระยะทาง 5 กม. ที่หาดในหาน และ “ธัญปุระ คัลเลอร์ ฟัน วัน” ระยะทาง 5/2/1 กม. ให้ได้ร่วมสนุกกันทั้งครอบครัวด้วยเช่นกัน

เชิญร่วมบันทึกสถิติหน้าใหม่ในงานวิ่งมาราธอนนานาชาติ โดยจังหวัดภูเก็ต, สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), รดจักรยายนต์ฮอนด้า, เครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ ร่วมสนับสนุนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การกีฬาแห่งประเทศไทย, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เรฟ วันเนอร์, ธัญปุระ ภูเก็ต, หนึกรู, คอนเน็ค, โอกิน่ามาราธอน, สปอร์ต โอริแลนด์, โอกิน่า, สายการบินไทยไลอ้อนแอร์, สายการบินนกแอร์, เพอร์สกินคอลลีเวอรี่ เอนเออร์-จิ้งจก รันลา โภทธรสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สหพันธ์กรีฑาแห่งประเทศไทย บริษัท โยชิโมโต้ เอนเตอร์เทนเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท มูฟ เอเชีย จำกัด ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.phuketthon.com และเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/Phuketthon